

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị diễn hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020

Người tham luận: Nguyễn Thị Xuân
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Tôi rất vinh dự và tự hào được về dự Hội nghị diễn hình tiên tiến Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2015 - 2020 và được Ban tổ chức Hội nghị cho phép phát biểu ý kiến tham luận. Thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Tôi được chuyển ngành sang làm việc tại NHCSXH tỉnh Hưng Yên từ những ngày đầu thành lập, là cán bộ Kế toán. Trong quá trình công tác, tôi luôn chủ động công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua quá trình tu dưỡng, phấn đấu, đến tháng 11/2015 tôi được Tổng Giám đốc NHCSXH bổ nhiệm giữ chức Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên.

Nhiệm vụ tôi đang thực hiện là phụ trách chung hoạt động của toàn chi nhánh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác trong phạm vi Tổng Giám đốc ủy quyền bao gồm Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo, Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra kiểm toán nội bộ.

Một số thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

Thuận lợi: Trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Tổng giám đốc NHCSXH, cấp uỷ chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đặc biệt sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Khó khăn: Kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được cải thiện, xong chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn,... đã phần nào ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình vay vốn của NHCSXH tỉnh. Nhiều hộ dân không thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn quốc gia, có phương án sản xuất kinh

doanh phát triển kinh tế hiệu quả, có nhu cầu vay vốn, tuy nhiên do nguồn vốn giải quyết việc làm tại chi nhánh còn hạn hẹp nên hộ vay chưa tiếp cận được nguồn vốn của NHCSXH; nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương, đặc biệt là cấp huyện chuyển sang ủy thác cho NHCSXH cho vay chưa nhiều. Một số chính quyền ở địa phương còn chưa quan tâm tới những hộ gia đình còn đang dư nợ NHCSXH nhưng đã chuyển đi khỏi địa phương... Do đó, đòi hỏi người đứng đầu đơn vị phải sát sao và linh hoạt hơn.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Để hoàn thành được tốt nhiệm vụ cấp trên giao, tôi đã cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo chi nhánh tham mưu tích cực với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH trong việc phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, trong công tác kiểm tra giám sát; tham mưu với cấp uỷ chính quyền địa phương trong việc chuyển nguồn vốn từ Ngân sách huyện, thành phố sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban lãnh đạo chi nhánh cùng toàn thể cán bộ nhân viên NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã triển khai và thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, chuyển tải vốn tín dụng trực tiếp đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2015-2020: Đến 31/5/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 2.842 tỷ đồng, tăng 799 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 39% so với năm 2015; tổng dư nợ đạt 2.833 tỷ đồng, tăng 793 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 38,9% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ quá hạn hằng năm duy trì ở mức 0,04% trên tổng dư nợ.

Toàn chi nhánh đã giúp 167.120 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 45.204 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho 10.353 lao động; giúp trên 15 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng và sửa chữa 143 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh...; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị, xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 toàn tỉnh là 1,90% (giảm 4,91% so với cuối năm 2014), tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,31% (giảm 1,771% so với cuối năm 2014). Toàn tỉnh đến nay đã có 145/145 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Kết quả xếp loại và khen thưởng từ năm 2015 đến năm 2020 tại chi nhánh:

Hàng năm, chi nhánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; nhiều năm liền được tặng cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đơn vị có chuyên đề tin dụng, kế toán và quản lý tài chính xuất sắc nhất hệ thống NHCSXH; đơn vị xuất sắc nhất khu vực đồng bằng sông Hồng; bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên,... Đặc biệt, chi nhánh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Để có kết quả như trên, trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm giảm thiểu thời gian, sức lao động của cán bộ và nâng cao tính chính xác, tôi cùng cán bộ viên chức trong chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã tích cực nghiên cứu để đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn. Từ năm 2015 đến năm 2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên có 71 sáng kiến của 218 lượt cán bộ được Hội đồng khoa học NHCSXH quyết định công nhận, riêng cá nhân tôi có 13 sáng kiến. Các sáng kiến được áp dụng tại đơn vị đã giúp Ban lãnh đạo chi nhánh, các đồng chí Trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ động rà soát, khai thác dữ liệu, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian trong công việc, do đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Là người đứng đầu đơn vị, trong giai đoạn 2015 - 2020, tôi luôn đặc biệt chú trọng quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phải nói rằng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... được phát động thường xuyên và theo nhiều hình thức ngắn hạn và dài hạn... Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, tôi cùng các đồng chí trong Hội đồng thi đua, khen thưởng chi nhánh đã phát động 32 phong trào thi đua để khuyến khích động viên toàn thể cán bộ viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các phong trào thi đua là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy hết khả năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp chung của ngành và của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên. Các phong trào thi đua đều có sơ kết, tổng kết, bình xét công khai các tiêu chí thi đua theo đúng quy định. Vì vậy Hội đồng thi đua đã lựa chọn, suy tôn được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hằng năm và qua các đợt thi đua.

Bên cạnh việc phát động thi đua để suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn chi nhánh, tôi cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi nhánh cũng rất chú trọng đến hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho NHCSXH, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Ban xóa đói giảm nghèo xã, phường, thị trấn và các hộ gia đình sử dụng vốn vay có hiệu quả. Tại Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động (2003 - 2017) chi nhánh đã biểu dương và khen thưởng 22 Ủy ban nhân dân cấp xã, 04 cá nhân tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 04 cá nhân tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, 08 cá nhân tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, 23 tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn và..., chính họ là những cánh tay nối dài và góp phần làm lên thành công của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên trong những năm qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu và sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ viên chức trong đơn vị. Nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của chi nhánh, xác định yếu tố con người là yếu tố trọng tâm, quyết định sự thành bại trong sự chỉ đạo điều hành hoạt động nên Ban lãnh đạo chi nhánh thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Mục đích của việc thi đua, khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, các phong trào thi đua đã phát động tại chi nhánh, 100% tập thể và cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền, công khai chính sách tín dụng đến người dân, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp. Đơn vị đoàn kết nhất trí cao, không có vụ việc nổi cộm, không có trường hợp vi phạm nguyên tắc chế độ. Riêng cá nhân tôi, hàng năm tôi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở; được tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành. Đặc biệt, tôi đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Để việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực và luôn bền vững, tôi xin rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Ban thường vụ công đoàn NHCSXH, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp để triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo

của ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng.

- Thi đua là cuộc vận động quần chúng sâu rộng vì vậy phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc tham gia phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Mỗi phong trào thi đua phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, phải được kiểm tra đôn đốc và quan tâm đúng mức.

- Việc xác định chỉ tiêu thi đua có tính chất khả thi, chỉ tiêu đặt ra theo từng mức từ thấp đến cao để đảm bảo từng cá nhân, tập thể cần nỗ lực, tích cực phấn đấu mới hoàn thành, đồng thời đảm bảo các điều kiện về tinh thần vật chất cho phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, phát hiện nhân tố mới, xây dựng điển hình tiên tiến.

- Phải làm tốt công tác tuyên truyền làm cho mọi người thấy rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua khen thưởng, từ đó tham gia hưởng ứng tích cực góp phần làm cho công tác thi đua khen thưởng phát huy tốt vai trò động lực. Phong trào thi đua phải được duy trì thường xuyên, liên tục và phát triển sâu rộng, đồng thời được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên trong từng đơn vị.

- Luôn coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Việc bình xét thi đua khen thưởng phải thực sự dân chủ và tiến hành công khai, bình chọn các danh hiệu phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, khách quan và làm động lực cho phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Đề xuất kiến nghị:

Đề nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đề nghị NHCSXH thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác thi đua khen thưởng.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Nhìn lại sau hơn 17 năm hoạt động kết quả bước đầu là sự khích lệ lớn lao đối với mỗi cán bộ NHCSXH.

Phía trước tuy còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của NHCSXH, của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp, các ngành liên quan cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức người lao động NHCSXH,...Tôi tin tưởng rằng nhất định chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên sẽ góp phần cùng cả hệ thống NHCSXH Việt Nam vững bước đi lên./.